



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ปีนี้หน้าอาจถึงปี 65 ท่องเที่ยวสลบสนิทต่างชาติหายคนในบ้านขาดปัจจัย-อันนี้วิกฤติ แต่เป็น “โอกาส” ให้กรมป่าไม้กวาดล้างรีสอร์ท, โรงแรม “รุกป่าผิดกฎหมาย” ช่วงธุรกิจถดถอยจากพิษโควิดที่ผ่านมาเราได้สัตว์ทะเลเค็มทะเลได้สัตว์ป่าคืนป่า ถึงวาระขอป่าคืนป่า!☺... จำคำประกาศของนายฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หลังอ่านเอกสารตรวจสอบการไม่สั่งฟ้องไม่เห็นแย้งคดีบอส, วรยุทธของคณะกก.ชุด วิชา มหาคุณ คำแรกคือ “เสร้างมาก” จะเรียนเพิ่มเติมคือเสร้างกันทั้ง 67 ล้านคนไทย☺“ตริศูล” ชวนเชิญให้จำโคลแม็กซ์-จะสั่งการสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความไม่ถูกต้อง ทั้งจากการปฏิบัติหน้าที่และการไม่ปฏิบัติหน้าที่... ตามที่ท่านย้ำผู้เสียหายหนักคือประเทศไทย จากนั้นก็ตั้งตาดูใครทำกรรมเวรกับประเทศไว้-รอรับผลกรรมนั้น☺ ว่าด้วยการกิจปฏิรูป “ยุติธรรม” ช่วงนี้หลายปัจจัยเอื้อสามารถเริ่มได้เลยข้อแรกสุด “ตัดนิ้วร้ายทิ้ง” ในเมื่อเห็นแล้วไหนดีไหนเน่า... ชำระตัวบุคคลก่อนเลย-เพื่อองค์กรอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี!☺... บ้านเมืองเข้าสู่โหมดเปิดประตูรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติผายปอดเศรษฐกิจ... ก็มีเสียงคัดค้าน 1 ต.ค.เร็วไป “ตริศูล” อยากให้รัฐบาลถือว่าเป็นคำเตือนเพื่อทุกอย่างก้าวระมัดระวัง☺ ชุดแรก 200 คนเปิดตัว “ภูเก็ตโมเดล” ตามที่รมว.การท่องเที่ยวฯ พัฒนาธุรกิจประการ บอกเป็นทัวร์กระเป่าหนัก ก็ต้อนรับหากพร้อมกักตัว 14 วันและอีก 7 วันกรณีไปไกลกว่าภูเก็ต ดูจากสถิติชาวต่างชาติไปที่นั่นเข้าพักเฉลี่ย 3-4 วันเท่านั้น☺ ถามว่าเสี่ยงไหม? เอาจ้แบ่งก็ชาติเองเปิดใจสารภาพขณะนี้เสี่ยง, เป้าหมายเสี่ยงมากกว่า... โอกาสโควิดคัมแบ็กมีอยู่สูง ประเด็นคือ “ความพร้อม” ของสถานพยาบาลเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด อันนี้งานรมว.สธ. อนุทิน ชาญวีรกูล ปกป้องกลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว☺ เกร็ดเล็กๆ เล่าสู่กันฟัง บราซิล บอบช้ำสุดๆ จำต้องกักฟันเปิดรับบ้านโดยเลือกกลุ่มเกาะเล็กๆ เฟอร์นันโด, มรดกโลก... ให้สวรรค์ธรรมชาติเป็นทั้ง แหล่งท่องเที่ยว+ที่กักกัน มาแล้วไม่ต้องไปไหนซึ่งก็ไม่มีใครอยากไปไหน ต่างจากภูเก็ตตรงของเขา มีประชากรแค่ 3,012 คน ดูแลควบคุมง่าย☺ ยังไงก็เข้าใจโดย ทำใจล่วงหน้า กว่าท่องเที่ยวฟื้นขึ้นน่าจะยาว จากคาดการณ์ของ IATA ธุรกิจการบินทั่วโลกจะกลับมาถึงปี 2024 หรือร่วม 4 ปีจากนี้☺ ไทยจึงยังต้องพึ่งลมหายใจไทย แม้ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ปังเพราะผู้คน กังวลเหตุการณ์บ้านเมือง ต่างกำเงินสดในมือแน่น รัฐบาลประสานทุกฝ่ายพูดคุยจับมือไปด้วยกันความเชื่อมั่นความสงบเกิด วันนั้นไทยเที่ยวไทยบูม!☺... อาจคาใจค้างไว้เมื่อวาน ทำไมไม่เลิกสัญญาซื้อเรือดำน้ำไปเลย? ความจริงที่เราไม่พูดกันตรงไปตรงมา ทุกสัญญาซื้อขายภาครัฐจะจับูจีหรือกับเอกชน

เหมือนกันตรงมี “ตัวแทน” ปฏิบัติหน้าที่คนกลาง
เชื่อมต่อฝ่ายซื้อฝ่ายขาย🌟 เราเคอะเขินหวาด
กลัวคำว่า “ก้านายหน้า” ซึ่งมีอยู่ในทุกรายการซื้อ
ขายไม่ว่าที่ไหน(ในโลก)... ที่ตั้งใจจะบอกคือส่วนนี้
“จ่าย” ตั้งแต่ทำข้อตกลง สมมุติว่าจำนวนสินค้า 5
แม่มส่งมอบจ่ายเงินไปเพียง 2 แต่โดยธรรมชาติ
ปฏิบัติตัวแทนรับคอมมิชชั่นมาแล้ว 5 และส่งต่อ
ครบถ้วน... อันนี้มีบังอาจเจาะจงรายการใด จริงยิ่ง
กว่าจริงคือมันมีอยู่จริง?!🌟... การไปมาเข้าออก
ในกรม.เป็นความไม่ปกติที่ปกติ ยกเว้นกรณี(อดีต)
ร.มว.คลัง ปรีดี ดาวฉาย ลาออกแบบมีผลทันทีหลัง
รับงานแค่ 27 วัน ว่ากันว่าจูดตายอยู่ที่แรงกดดัน
กลุ่มส.ส. ในกมธ.งบประมาณซึ่งอิทธิฤทธิ์เยอะมาก
.....🌟 ก็ใช่! ป่วยเส้นเลือดสมองตีบมาก่อนแต่
กำเริบเพราะรู้สึกตัวเอง อยู่ผิดที่ผิดทาง ทำงาน
ลำบาก บทเรียนบทเดิมจากก๊วน 4 กุมภาพันธ์
ปรีดี ต่อไม่ติด คนนอกสภากับคนในสภา...
ผู้จะมาแทนถูกเอ่ยชื่อเบอร์ต้นๆก็คนปตท.อีกหนึ่ง
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เปิดตัวเป็นนัยๆเข้าร่วม
ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ(ศบค.)
เมื่อวาน🌟 พูดถึงศบค.ก็โปะะเซะ! กระจุก
เศรษฐกิจรอบหน้าแจกจ่ายจ่าย ส่งเสริมการ
บริโภค หัวละ 3,000 บาทในช่วงเวลา 3 เดือนรวม
15 ล้านคน เน้นร้านค้าย่อย,แผงลอย เดือนหน้า
เดินหน้า,เอาใจเอากัน!🌟... เห็นนายกฯจริงจัง
มากกับการเรียกความเชื่อมั่นไว้วางใจกระบวนการ
ยุติธรรม... ฝากคดีเก่าติดหล่มไปไม่ถึงไหน ส.ส.

ปรีณา ไกรรูปต์ พลังประชารัฐรุกป่าทำฟาร์มไก่ คล้ายๆกับคดีบอสคือมี **สิ่งผิดปกติ** จากการปฏิบัติหน้าที่และการไม่ปฏิบัติหน้าที่👉 ป.ป.ช.ขอข้อมูลสอบสวนตำรวจก็ประเคนให้หมด ผู้เฝ้าติดตามคดี **วีระ สมความคิด** เคยสอบถามความคืบหน้าก็ได้คำตอบตำรวจทำอะไรไม่ได้หลักฐานอยู่ที่ป.ป.ช. ช่างป.ป.ช.เงอะงะจะบุกต่อก็ไม่จะคืนก็นิ่งๆ... **ใคร?** คุ่มหัวผู้บุกรุกป่าอยู่จนทั้งตำรวจ,ป.ป.ช.อื่นๆอีกๆ **ฝากลุงตู่หาคำตอบ?**👉... **สังคมวันพฤหัสบดี..** 08.30 น. **เกรียงไกร เธียรนุกุล** รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เปิดเวทีเสวนาระดมนักวิชาการถกบทบาท **“เคมี... พระเอกหรือผู้ร้าย”** ให้ความรู้ความเข้าใจสารเคมีต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค👉 10.00 น. เชิญร่วมงานเสวนาและแสดงนิทรรศการ **“เรื่องเล่า...อนุสาวรีย์บางกอก”** ... **ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า** โดยวิทยากร **ผศ.ดร.พีรศรี โควาทอง** **ศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิธิ** และคณะ ที่ชั้น 3 สยามพารากอน👉 13.00 น. ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดงานเสวนา **“พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน”** โดยผู้บริหารองค์กรชั้นนำ อาทิ **มีชัย วีระไวทยะ** **กฤษณ์ อิ่มแสง** ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่👉 เก็บตกจากวันหยุดสงกรานต์ยกยอดมาสุดสัปดาห์นี้หยุดยาว 4-7 ก.ย. ความพยายามรัฐบาล **กระตุ้นเศรษฐกิจ** ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว **ทานที่พอมีกำลังก็ขอเชิญ** เที่ยวใกล้เที่ยวไกลเอาตามสะดวกทางด่วน,มอเตอร์เวย์,วงแหวนเปิดใช้ทางฟรี **ไปกลับปลอดก๊วยครับ!**👉